

**งดรับ
งดให้**

No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์
"สุจริต โปร่งใส สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ไสยะอาด ๒๕๖๘"

"ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัด สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

นายสัตยา ตระพิภาค
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

change for Good



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ไสยะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายสัตยา ตระพิภาค ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ขอประกาศว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ป้าบุคลากรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ให้ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ก้าวอินหยัดในสิ่งที่ถูกคือ คัดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ทุกคนปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. ไม่เฝ้าท่า ไม่ให้ หรือไม่รับสินบน หรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒. ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวในการให้ หรือรับสินบน หรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ และภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของทางราชการ
๔. ลดการให้ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๕. ไม่ทำ ไม่ทอน ไม่เฉย ต่อพฤติกรรมการให้หรือรับสินบนหรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสัตยา ตระพิภาค)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี